
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 145  �  145. mál.

Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um hjúkrunarrými.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

1. Hvað eru margir aldraðir á biðlista á landinu öllu, skipt eftir kjördæmum, annars vegar
í brýnni þörf fyrir hjúkrunarrými og hins vegar í mjög brýnni þörf?

2. Hvað eru mörg hjúkrunarrými í landinu á hverja þúsund íbúa, skipt eftir sveitarfélögum
og hvert er landsmeðaltalið? 

Skriflegt svar óskast.


